



สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กกร.ประเมินจีดีพีปี62 คาดเติบโตไม่ต่ำกว่า4%

นายกฤษฎ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เผยว่า ในเบื้องต้น กกร.ประเมินว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 น่าจะทำได้ไม่ต่ำกว่า 4.0% หรืออยู่ในกรอบประมาณการที่ 4.0-4.3% โดยประเมินว่า การส่งออกในปี 2562 อาจขยายตัวในกรอบ 5.0-7.0% จากการส่งออกที่ขยายตัวทั้งในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง หมวดสินค้าก่อสร้าง สิ่งทอ ไปยังตลาดสำคัญ ๆ ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 0.8-1.2%

ขณะที่ กกร.คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะยังขยายตัวไม่ต่ำกว่ากรอบล่างของประมาณการที่ 4.4% เช่นเดียวกับการส่งออกที่คาดว่าจะยังเติบโตได้ในกรอบล่างของประมาณการที่ 8.0% โดยเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3/2561 เติบโตชะลอลงจากช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากการหดตัวของ การส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศปรับตัวดีขึ้น และคาดว่าไตรมาส 4/2561 เศรษฐกิจน่าจะขยายตัวดีขึ้นจากแรงหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการส่งออกที่เติบโตสูงขึ้น

กกร. ระบุอีกว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงมากมายไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของสงครามการค้าและความเสี่ยงของสถานการณ์ Brexit ตลอดจนการฟื้นตัวกลับมาของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ทั้งนี้ทิศทาง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อ การขยายตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรในประเทศ ที่จะมีผลต่อการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

ที่มา : ข่าวหุ้น

จีน-ญี่ปุ่นบินเที่ยวไทยเพิ่ม ยอดนักท่องเที่ยวแตะ40ล้านคน

นายกฤษฎ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศมั่นใจว่าสิ้นปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 37-38 ล้านคน ส่วนปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านคน

อย่างไรก็ตามประเทศไทยต้องการเน้น นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากทั่วโลก โดยต้องการให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นและใช้จ่ายเงินมากขึ้น ด้านนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนั้น จากที่ลดลงไปบ้างในช่วงก่อนหน้านี้พบว่าเริ่มกลับมาเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นแล้วและเป็นกลุ่ม นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการใช้จ่ายต่อคนมากถึง 50,000 บาท คาดว่า ยอดรวมนักท่องเที่ยวจีนในไทยแต่ละปีจะอยู่ในระดับ 8-10 ล้านคน

ที่มา : แนวหน้า

อนุมัติช้อปช่วยชาติใช้สิทธิเดือน

กรม.ไฟเขียวช้อปช่วยชาติ 1 เดือน คลุมสินค้าไอทีออนไลน์-อิมพอร์ต ยางล้อ คมเข็มเกณฑ์ซื้อสินค้า กำหนดซื้ออย่างล้นจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก กยท. ด้าน กกร.คาดเงินหมุนเวียนหมื่นล้านบาท

นายกฤษฎ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ประเมินมาตรการช้อปช่วยชาติ ที่รัฐบาลกำลังประกาศใช้เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยคาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียน ในระบบ 10,000-15,000 ล้านบาท ช่วยเพิ่ม จีดีพีได้ 0.1-0.2%

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ